

# ความขัดแย้งที่เทพา...

## เมื่อโรงไฟฟ้าโยงความมั่นคง

### สำนวน จริง พักดาว

**กรุงเทพธุรกิจ** • มีเสียงโต้ถามกันมากมายว่าเหตุใดการชุมนุมคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา จึงมีความตึงเครียด จริงจัง และหน่วยงานรัฐไม่ยอมอ่อนข้อให้ แม้แต่การรวมตัวเดินเท้าไปพบนายกรัฐมนตรีก็ถูกสกัดกั้นด้วยมาตรการที่ค่อนข้างรุนแรง

จากการตรวจสอบของ "ทีมล่าความจริง" พบว่า กระแสคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพามีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และร้อนระอุขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว ถึงขั้นที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากชาวบ้านในท้องถิ่น และเมื่อสืบค้นรายละเอียดของโครงการ ก็พบสาเหตุว่าทำไมชาวบ้านจึงต้องหัวก๊ว

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศและใหญ่ที่สุดในอาเซียน กำลังการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 2,200 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2,960 ไร่ริมทะเล ต.ปากบาง อ.เทพา

ข้อมูลจากฝ่ายคัดค้านโครงการระบุว่า ตามแผนจะส่งเข้าถ่านหินสะอาดจากประเทศอินโดนีเซียเข้ามาผลิตไฟฟ้า โดยต้องเผาถ่านหินวันละ 1,000 รถบรรทุกเป็นอย่างน้อย และเมื่อมีการก่อสร้าง จะต้องย้ายชุมชนออกจากพื้นที่กว่า 100 ครัวเรือน ย้ายมัสยิด 2 แห่ง คุโบร์หรือสุสาน 2 แห่ง และโรงเรียนปอเนาะอีก 1 แห่ง

ประชาชนบางส่วนในพื้นที่เชื่อว่า หากโครงการนี้เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ทำประมงชายฝั่ง ขณะที่ชาวบ้านมองว่าพวกตนไม่ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ



ทำให้กำลังพลเสียชีวิต  
2 นาย เจ้าหน้าที่ต้องใช้  
เฮลิคอปเตอร์บินไล่ล่า  
คนร้าย

10 ก.พ.2559 เจ้า  
หน้าที่บุกทลายฐานฝัก  
และฐานประกอบระเบิดใน  
ป่าโก่งกังกริมทะเล บ้าน  
ตันหยงเปาว์ ต.ท่ากำชำ  
อ.หนองจิก พื้นที่รอย  
ต่อกับเกาะแลหนังและ

ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA  
รวมทั้งข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน  
โดยเฉพาะปัญหามลพิษในระยะยาวจาก  
กระบวนการจัดการของถ่านหิน เฉพาะ  
บ่อซีเมนต์ก็มีขนาดใหญ่ถึง 750 ไร่

ความขัดแย้งปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจน  
เพราะมีชาวเทพาอีกบางส่วนที่สนับสนุน  
โรงไฟฟ้าเนื่องจากมองว่าจะนำพาความเจริญ  
เข้ามา มีการจ้างงานและค้าขายได้คล่องขึ้น  
กลุ่มผู้สนับสนุนมีทั้งชาวบ้านทั่วไป  
ต.ปากบาง จุดที่เตรียมการก่อสร้าง และ  
กลุ่มธุรกิจค้าขาย ตลอดจนกลุ่มที่ทำบ้าน  
พักตากอากาศในพื้นที่ใกล้เคียง

**ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ความ  
ขัดแย้งส่อเคঁบานปลาย ก็คือโครงการ  
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา มีมิติเชื่อมโยงทาง  
ความมั่นคงด้วย** ไม่ใช่แค่ความมั่นคงทาง  
พลังงาน แต่เป็นความมั่นคงที่ทับซ้อนอยู่  
กับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน  
ภาคใต้ ทำให้ฝ่ายทหารแสดงท่าทีสนับสนุน  
โครงการอย่างไม่ปิดบัง และยังอำนวยความสะดวก  
สะดวกให้การแสดงพลังของกลุ่มหนุน  
โรงไฟฟ้าด้วย

ในมุมมองของฝ่ายความมั่นคง อำเภอ  
เทพาเป็นหนึ่งในสี่อำเภอของ จ.สงขลา  
ที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับสามจังหวัดชายแดน  
ภาคใต้ อยู่ติดกับ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  
ชายทะเลแถบนี้ เจ้าหน้าที่เชื่อว่าแหล่ง  
กบดาน ซ่อนตัว และฐานฝักของกลุ่ม  
ก่อความไม่สงบ โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่ง  
ที่มีสภาพเป็นเกาะ หลายจุดเป็นเกาะร้าง

ปลายปี 2554 มีคนร้ายบุกโจมตีฐาน  
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เกาะแลหนัง

ชายฝั่งเทพา ยึดอุปกรณ์ที่สามารถนำไปผลิต  
ระเบิดได้ถึง 30 ลูก และจากนั้นก็มีการบอมบ์  
ในอำเภอเมืองปัตตานีเป็นการตอบโต้

ที่ผ่านมา ฝ่ายทหารรุกคืบเข้าไปจัด  
ระเบียบพื้นที่ และก่อตั้งป้อมเฝ้าฐาน  
ันนบารู ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นป้อมเฝ้าที่ได้รับ  
การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบจากภาครัฐ  
แห่งแรกและแห่งเดียวในสามจังหวัด  
ชายแดนภาคใต้

ขณะที่อีกด้านหนึ่ง **บนโต๊ะพูดคุยเพื่อ  
สันติสุข**จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่รัฐบาลจัด  
คณะทำงานไปพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจาก  
รัฐในนาม "มารา ปาดานี" ฝ่ายผู้เห็นต่างฯ  
ก็หยิบยกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา  
มาเป็นประเด็นหนึ่งของการพูดคุยด้วย  
โดยฝ่าย "มารา ปาดานี" แสดงท่าทีชัดเจนว่า  
ไม่ต้องการโครงการนี้ และพยายามใช้พื้นที่  
สื่อแสดงความกังวลทุกครั้งที่มีปัญหาความ  
ขัดแย้งเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าเทพา เหตุการณ์  
สลายมือบาส์สุดนี้ก็เช่นกัน

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา  
จึงมีเดิมพันทางความมั่นคงแฝงอยู่ด้วย และ  
**จุดนี้เองที่ทำให้รัฐบาลทหารอย่าง คสช.  
ไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียว!**